



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, thaigov สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และกล่าวว่า ได้ขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย มีแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร พยาบาล และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 6,400 คน มีรพ.ที่ให้บริการแผนปัจจุบันในทุกเขตสุขภาพ 110 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาแล้ว 2,034 ขวด ร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และมีการศึกษาวิจัยสารสกัดน้ำมันกัญชาของกรมการแพทย์ ใน 4 โรค ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เปิดบริการแล้ว 24 แห่ง ให้บริการตำรับยาสมุนไพรในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา ขณะนี้ได้ผลิตอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับดีดตัวทวาร จะเปิดให้บริการเพิ่มที่รพ.มหาสารคาม รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม รพ.ร้อยเอ็ด รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รพ.เลย รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ส่วนการวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรแพทย์พื้นบ้าน ดำเนินการในรพ.ทุกเขตสุขภาพ และรพ.การแพทย์แผนไทยผสมผสาน 22 แห่ง มีผู้ป่วยได้รับยาน้ำมันกัญชาแล้ว 1,101 คน จะเปิดบริการที่อาคารเรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทุกวันอังคาร เริ่ม 26 พ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ อดีต ผอ.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า ต้องปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพราะน้ำมันกัญชาที่ใช้ผิดกฎหมาย เนื่องจากอ.กระจายน้ำมันกัญชาไม่ถึงรพ. แต่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ของรพ.หนองฉางยังให้คำปรึกษา แต่ไม่มีการใช้น้ำมันกัญชา ส่วนการเปิดบริการใหม่ขึ้นกับนโยบายของนพ.สสจ.และผอ.รพ.คนใหม่

ยेलลี่กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์, ไอเอ็นเอ็น, เว็บบันุก

-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนว่า ยेलลี่กัญชามีส่วนผสมหลักคือกัญชาและสาร THC ในปริมาณที่สูง หากรับประทานในปริมาณมากหรือไม่เคยใช้มาก่อน จะมีอาการหัวใจเต้นเร็ว อาเจียน มึนงง ตาพร่า กล้ามเนื้อไม่มีแรง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ กัญชาและ THC ยังมีผสมในอาหารต่างๆ เช่น ลูกอม ช็อกโกแลต คุกกี้ บราวน์ เป็นต้น หรือผสมครีมทาผิว หากบริโภคหรือใช้บ่อยครั้งจะทำให้เสพติดได้

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล เลขาธิการ อัย. กล่าวว่า กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ครอบครอง หรือส่งออก และไม่สามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ หากพบจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ สำหรับในประเทศไทย อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น โดยต้องส่งจ่ายยาในสถานพยาบาล แพทย์ผู้ส่งจ่ายยาได้ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมจาก สธ.แล้วเท่านั้น

เสนอลงทุนสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว สวรส.ร่วมกับ สธ. และหน่วยงานภาคี จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้” โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า สุขภาพประชากรข้ามชาติ รัฐบาลต้องลงทุน เพื่อป้องกันคนไทยส่วนหนึ่งไม่ให้ติดโรค มองอีกมุมเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน กระทบต่อความมั่นคงประเทศ เตรียมของบฯ 90 ล้านบาทปี 63 ผลิตวัคซีน ป้องกันวัณโรค เอชไอวี ให้คนต่างด้าวที่ทำงานในไทย

จับคลินิกเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง TNN, NBT

-เสนอข่าว พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย นพ.อรรถ รัชชัญญวิวงศ์ อธิบดีกรมสบส. และ ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 79/217 ม.ศุภาลย์วิลล์ ซ.เพชรเกษม 48 แยก 16 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. หลังสืบทราบว่าเป็นคลินิกเถื่อน รักษาโรคตาชื่อ “พัฒนาสายตา บำบัดดวงตาศาสตร์จีน” พบผู้ป่วย 3-4 คนนอนอยู่บนเปลนอน มีผ้าก๊อชชุบน้ำยาสีเหลืองปิดบริเวณเปลือกตา อีก 5 คนรอรับการรักษา และผู้ให้การรักษา ตรวจค้นพบเข็มสำหรับฝังเข็ม ยาหยอดตาไม่มี อย. ยาน้ำไม่มีฉลาก และยาลูกกลอนไม่มีฉลากจำนวนมาก ส่วนน.ส.วรรณรัฐ ธีทัตติณห์ เจ้าของบ้านและเจ้าของคลินิก ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลและใบประกอบกรการรักษาโรค และยังมีมีความผิดฐานขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายยา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนนัท สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่ตรวจจับและดำเนินคดีร้าน Cigarista ตั้งอยู่ที่ เดอะเพนนิงฮิลล์ พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พบว่าภายในร้านดังกล่าว มีการตั้งโชว์บุหรี่ซิกาแรตอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมทั้งเปิดให้บริการนั่งสูบบุหรี่ซิกาแรตภายในร้าน ซึ่งเป็นความผิดฐานไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ได้แจ้งให้มีการแก้ไขในทันที พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้จัดการร้าน และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ชนนัท สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า ของบริษัท เจที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการกระจายสินค้า และวางจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตของรูปแบบใหม่ หรือของบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นของบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าดังกล่าว พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นของบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ ของบุหรี่รูปแบบเก่าสามารถวางขายได้ถึงแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เท่านั้น นอกจากนี้ยังตรวจพบของบุหรี่แบบใหม่ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตของรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852</p>	
<p>ฟันผุติดเชื่อเสี่ยงเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์อมรินทร์ TV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพการผ่าตัดผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี มีประวัติฟันกรามผุเรื้อรัง 7 วันก่อนมารพ. มีไข้ ปวดฟันมาก ปวด บวม แดงร้อนที่คาง ลามไปรอบคอด้านหน้าและหน้าอก ตอนบน ลิ้นคับปาก กลืนไม่ได้ 1 วันก่อนมารพ. ใช้หนวดสั้นมาก หายใจติดขัด พร้อมระบุว่า เป็นโรค Ludwig's angina ปัจจุบันพบได้น้อยแต่รุนแรงมาก เป็นการอักเสบติดเชื้อของชั้นเนื้อเยื่อในโพรงใต้คาง อัตราการเสียชีวิต 10% มักพบในผู้ใหญ่</p>	
<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูหนาว ควรเน้นการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรรสเปรี้ยว รสขม และรสเผ็ดร้อน เนื่องจากสมุนไพรรสเปรี้ยว จะช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ทำให้ชุ่มคอ ส่วนสมุนไพรรสขมช่วยแก้ไข้ ต้านการอักเสบ และสมุนไพรรสเผ็ดร้อน ช่วยเพิ่มความอบอุ่นของร่างกาย บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก และบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ</p>	
<p>ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐออนไลน์, mcot, เชียงใหม่นิวส์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29 และอายุ 6-17 ปี ร้อยละ 73 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งคนไทยวัยทำงานใช้เวลากับการออกกำลังกายน้อยมาก แนะนำการเดินอย่างกระฉับกระเฉง-ปั่นจักรยาน หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา</p>	
<p>จัดประชุมวางแผนครอบครัว สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันบิลและเมลินดาเกตส์เพื่อประชากรและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับ สธ. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติ ด้านการวางแผนครอบครัว หรือ ICFP 2021 โดยได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) คาดดึงดูดผู้ร่วมประชุมกว่า 5,000 คนจากทั่วโลก เตรียมหารือประเด็นสุขภาพอนามัยและการเจริญพันธุ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลก โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ จะช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และปูทางสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติในปี 2030 (พ.ศ. 2573)</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าว จะเป็นผลดีสำหรับประเทศไทยในการส่งเสริม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับชุมชน การวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเท่าเทียมตามสิทธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกระบบ ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นการปูทางให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ในการรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทุกคนทุกช่วงวัย</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์กิจกรรมบำบัด สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ มศว จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพกิจกรรมบำบัดซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาคารสถานที่ ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการเรียนการสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน</p>	-
<p>ชื่นชมบุคลากร รพ.ราชวิถี สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เพชฌกูฏพจนานุกรม -เสนอข่าว นางคมคาย สุนันท์ธัญกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม รพ.นพรัตนราชธานี ได้ส่งหนังสือถึงรพ. สธ. ชื่นชมการทำงานของบุคลากร รพ.นพรัตนราชธานี หลังใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับรักษาที่ศูนย์มะเร็งเต้านม ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ สามารถควบคุมอาการของโรคได้ รพ.มีระบบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิทยากรที่เลี้ยงให้ผู้ป่วยพร้อมให้เบอร์โทรไว้ติดต่อปรึกษาได้ ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคต่อไป</p>	
<p>รศ.ดร.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : เพจ gossip สาธุ -โพสต์ข้อความกล่าวถึงการคุมรศ.ดร.เอกชนของกรมการค้าภายใน มีการประกาศรายชื่อร.กลุ่มสี่เขียวที่ขายยาไม่แพง กลุ่มสี่เหลืองที่ขายยาราคาปกติ และกลุ่มสี่แดงที่ขายยาแพง และร่วมกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ศึกษาต้นทุนรายยา แต่เมื่อถึงขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ส่วนหนึ่งเพราะก.พาณิชย์ไม่ต้องการมีปัญหากับรพ.เอกชนกลุ่มสี่แดงที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ นำรายได้เข้าประเทศหลักแสนล้านบาท สิ่งทีก.พาณิชย์ควรทำคือ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าไปตรวจเช็ครายจ่ายค่ารักษาของรพ.ในเว็บไซต์ได้</p>	
<p>ปัญหาแม่วัยรุ่น สื่อที่นำเสนอ : มติชน -เสนอบทความ กรมอนามัย และสำนักงานกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทย บูรณาการข้อมูลแม่วัยรุ่นเพื่อวางแผนและดำเนินงานลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน "แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน" โดย พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การเชื่อมต่อข้อมูลแบบใหม่ ทำให้เห็นความชุกของแม่วัยรุ่นที่เปลี่ยนไป และสามารถเจาะลึกถึงระดับอำเภอ ทำให้สามารถวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาได้ชัดเจนและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป</p>	-
<p>แผ่นดินไหว สปป.ลาว สื่อที่นำเสนอ : mcot, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์ -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่ สปป. ลาว วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 06.50 น. โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ในสปป.ลาว ทุกครั้งมีศูนย์กลางห่างจากบ้านน้ำซาง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 10-20 กม. สามารถรู้สึกได้ทั้งในเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน</p>	-
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า -เสนอข่าว ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ผู้นำฟิลิปปินส์ ประกาศจะห้ามการสูบบุหรีไฟฟ้าในที่สาธารณะ หลังจากสาธารณสุขฟิลิปปินส์รายงานพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้ารายแรกของประเทศ เป็นเด็กสาววัย 16 ปี แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ -เสนอข่าว วารสารทางการแพทย์ระบุว่า การสูบบุหรีไฟฟ้าทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดเสียหาย ขณะที่ 39 ประเทศสั่งแบนพร้อมออกมาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า</p>	